

# MỠI LÁI XE LÀ MỘT ĐẠI SỨ CỦA THƯƠNG HIỆU THILOGI

11/06/2024



Với thông điệp “Mỗi lái xe là một đại sứ của thương hiệu THIOLOGI”, từ ngày 01 - 20/6, Tổng Công ty Vận tải đường bộ THIOLOGI tổ chức ký cam kết về văn hóa ứng xử và chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy của Tập đoàn cho gần 400 lái xe trên toàn hệ thống.

## Nội dung cam kết gồm:

**Tuyệt đối tôn trọng và tuân thủ quy định pháp luật:** Tuân thủ luật giao thông đường bộ tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc; tuân thủ quy định trong hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng hóa nội địa của các quốc gia này. Tránh xa mọi hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình làm việc.

**Tuân thủ nghiêm nội quy của Tập đoàn:** Thực hiện công việc đúng quy trình, quy định đã được hướng dẫn, đào tạo (kiểm tra phương tiện, kiểm tra chằng buộc, thực hiện công tác giao nhận, thông quan, kiểm hóa hàng hóa...). Chấp hành nội quy, các quy định quản trị nội bộ khác (về tác phong, đồng phục, bảo mật thông tin, công tác phòng chống cháy nổ, 5S; không sử dụng chất kích thích, tệ nạn xã hội...). Đặc biệt, luôn giữ gìn hình ảnh, uy tín của thương hiệu THIOLOGI nói riêng và THACO nói chung.

**Thái độ và hành vi ứng xử chuyên nghiệp; có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường xung quanh:** Trung tín, tận tình, có thái độ lịch sự, ôn hòa và hành vi ứng xử chuẩn mực, tôn trọng cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng...; Không hút thuốc lá trong thời gian làm việc, xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.





Anh Phạm Phút - Nhân viên lái xe trung chuyển chia sẻ: "Văn hóa giao thông, đạo đức nghề nghiệp là điều lái xe luôn học tập và trau dồi, nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Việc ký bản cam kết như một lời hứa thể hiện trách nhiệm của đội ngũ lái xe THIOLOGI đối với Tập đoàn. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định, thực hiện đúng cam kết với tinh thần chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn".



Hiện nay, THILOGI đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa ứng xử, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe. Đồng thời, Tập đoàn cũng tổ chức quản lý và theo dõi nghiêm ngặt lái xe, phương tiện, hành trình vận chuyển, thông qua thiết bị giám sát, camera, qua đó góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông, phát hiện kịp thời các rủi ro, tạo nên những hành trình an toàn, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.